

กกท. จัดงาน SAT Sports Expo 2019 ยกระดับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นับเป็นวันแรกของมหกรรมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายณรินทร์ ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน SAT Sports Expo 2019

โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “งาน SAT Sports Expo 2019 จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาระดับชาติให้มีมาตรฐานและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 รมย์บุรีเกมส์ ให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม ด้วยการสร้างบรรยากาศการชมและเชียร์กีฬา และเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในช่วงการแข่งขันผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง ทั้งความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา การให้บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยวิทยาศาสตร์การกีฬา บริการนวดผ่อนคลาย การแสดงดนตรี การแสดงกีฬาไทย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ณ ลานหน้าสนามช้าง อารีนา จ.บุรีรัมย์

ในส่วนของการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” มีทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, วัยน้ำ, กอล์ฟ, เพาะกาย, ฟุตบอล, ลีลาศ, บาสเกตบอล, ตะกร้อ, วู้ดบอล, เทนนิส, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, เปตอง และเกทบอล

นอกจากนี้ยังมีบริการต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมเล่นเกมแจกรางวัล, ชมการแสดงดนตรี การแสดงกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงสามารถเลือกชมเลือกซื้อ สินค้า OTOP ของดีชั้นนำของจังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 40 ร้าน

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและเช็คผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ได้ที่เว็บไซต์ www.Romburi.BuriramGames.com พร้อมรับชมบรรยากาศกิจกรรม SAT Sports Expo 2019 ได้ที่ www.facebook.com/SATThailandSportsNation

#รมย์บุรีเกมส์ #บุรีรัมย์ #SATThailandSportsNation #Sports #Thailand #การกีฬาแห่งประเทศไทย #กกท #ผู้สูงอายุ #กีฬาผู้สูงอายุ #ออกกำลังกาย #กีฬาไทย #กกทอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย